

Số: 102 /PGDDĐT-NG

Bến Cát, ngày 02 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập và ngoài công lập trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 723/UBND-VX ngày 12/3/2021 của UBND thị xã Bến Cát về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em;

Trong thời gian vừa qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc trẻ em bị rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng dẫn đến tai nạn, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Trước tình hình trên, với chức năng quản nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3642/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị xã; đặc biệt, chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, nhất là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng...

2. Tiến hành rà soát các quy định và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đến phụ huynh học sinh, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, khu, ấp, khu dân cư, trường học, lớp học để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thực hiện cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của

người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Phú Hải